

# workshop Public hearing : Open space เครือข่ายเยาวชนเพื่อการปฏิรูป

สถานที่ Outdoor เวทีสวนพุทธธรรม

วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 เวลา 14.00-15.00 น.

## วัตถุประสงค์

เพื่อผลักดันให้การปฏิรูปการพัฒนาเยาวชนไทยให้เกิดขึ้นได้จริง โดยมีพื้นฐานความรู้ทางวิชาการนำไปสู่การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของเยาวชนและสังคม ผ่านการจัดเวทีสาธารณะ

## หลักคิด

ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สภาพเศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ประชากรโลกต้องการการพัฒนาทักษะใหม่ๆ เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในโลกสมัยใหม่ ซึ่งการศึกษาเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยสร้างการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลง จึงจำเป็นที่ระบบการศึกษาต้องมีการปรับตัวไปสู่ทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น กิจกรรมนี้จึงถูกออกแบบโดยให้เยาวชนใช้พื้นที่แสดงออกถึงศักยภาพทางความคิดด้วยเชื่อว่าเยาวชนคือพลังและกำลังสำคัญในการพัฒนา พลังเด็กและเยาวชนจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมเกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้

## กระบวนการ

จัดกิจกรรมในรูปแบบการให้ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในหัวข้อ "มีพลังกันแล้ว จะปล่อยกันอย่างไรนะ" โดยเน้นให้เยาวชนได้ระดมความคิด ปล่อยพลังความคิดที่มีอยู่ออกมา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อสังคมไทยว่าควรจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดในอนาคตควรจะเป็นรูปแบบใด

รูปแบบการพูดคุย จัดเป็นวงสนทนา โดยผู้ดำเนินรายการ/พิธีกรให้นิยามกิจกรรมว่าเป็น world café เริ่มจากพิธีกรตั้งคำถามให้ผู้เข้าร่วมรายการบนเวทีได้คิด จำนวน 4 คำถาม คือ เรียนทำไม เรียนแบบไหน เรียนแบบนี้แล้วได้อะไร ในฐานะเยาวชนเราทำอะไรได้ พร้อมแจกกระดาษขนาด A4 ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมแสดง

ความคิดเห็น ระหว่างรอผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยการบันทึกใส่กระดาษ พิธีกรจะสัมภาษณ์ผู้ที่มาเข้าร่วมฟัง ด้วยคำถามชุดเดียวกัน โดยเลือกตัวแทนผู้เข้าร่วมฟัง 3 คน ให้แสดงความคิดเห็นของตน

หลังจากผู้ร่วมเวทีบันทึกความเห็นในกระดาษเสร็จแล้ว มีการนำเสนอความเห็นในรูปแบบการจัดเวที สาธารณะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน และมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มประเด็นเพื่อระดมความคิด คือ กลุ่มประเด็นการศึกษา ประเด็นการมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม และประเด็นการสร้างพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชน ได้แสดงออก

### ผลที่เกิดขึ้น

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 30 คน ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนและตัวแทนจากองค์กรต่างๆ ที่ให้ความสนใจ ในประเด็นการสนทนา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการระดมความคิด ร่วมแสดง และแสดงความคิดเห็นตลอดการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสได้ปลดปล่อยพลังความคิดออกมาอย่างเต็มที่ โดยเน้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นศูนย์กลาง ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างเต็มที่ มีการให้กำลังใจกลุ่มเป้าหมายด้วยการชื่นชมในพลังความคิด ความสามารถของเยาวชนที่ผู้ใหญ่ควรให้ความสนใจ และให้ความสำคัญในความคิดนั้นๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงอนาคตของประเทศ ไทยได้ นอกจากการแลกเปลี่ยนผ่านการตั้งประเด็นคำถามของผู้ดำเนินรายการแล้ว ยังมีการพูดคุย ชักถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเยาวชนที่มาจากหลากหลายพื้นที่เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ข้ามกลุ่ม ข้ามพื้นที่ได้อย่างเต็มที่

### ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถดึงให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจ ตั้งแต่เริ่มกิจกรรมจนจบ กิจกรรมได้ เป็นอย่างดี ส่วนหนึ่งมาจากความสามารถของผู้ดำเนินรายการที่คอยกระตุ้น มีความเป็นกันเองกับ เด็กๆ และเยาวชน และตอบคำถามและข้อสงสัยได้อย่างตรงประเด็น ทำให้กิจกรรมไม่น่าเบื่อ เป็นการเปิดเวที สาธารณะให้เด็กและเยาวชนได้ปลดปล่อยพลังความคิดอย่างเท่าเทียมกัน

